

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Sáu, ngày 25/07/2025.

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 143

THẾ NÀO LÀ CHÂN THẬT HỌC PHẬT

Như thế nào là người chân thật học Phật và như thế nào là người giả học Phật? Tinh thần của nhà Phật là: **“Vị tha vô ngã”**. “Vị” là vì, “tha” là tất cả chúng sanh, “vô” là không, “ngã” là chính mình. Người chân thật học Phật là người làm tất cả vì lợi ích, an vui, giải thoát của chúng sanh, không vì chính mình. Chúng ta quán sát, hằng ngày, khởi tâm động niệm, hành động việc làm của chúng ta và những người học Phật xung quanh có tương ứng với bốn chữ này không? Ngày nay, nhiều người tu hành nhưng vẫn mang tâm **“tự tư tự lợi”**, **“danh vọng lợi dưỡng”**, họ nghĩ ra các nghi lễ trong nhà Phật, những người nào muốn được bảo hộ bình an, an vui hạnh phúc, thì sẽ phải trả tiền.

Trên **“Bồ Tát Chế Nhạo Kinh”** nói: **“Thời kỳ Mạt pháp, Ma tử, Ma tôn dùng hết những mỹ từ của nhà Phật”**. Có nơi, trước khi vào lễ Phật trong điện Phật, mọi người cầu cúng đốt nến cầu được bảo hộ bình an, nếu ai đốt được hai ngọn nến đầu tiên thì sẽ là **“phước huệ song tu”**, đốt ba ngọn nến thì được tam bảo gia trì, đốt bốn ngọn nến thì được tứ thiên vương hộ pháp, đốt được đến 108 ngọn nến thì được công đức viên mãn. Mỗi một ngọn nến thì Phật tử phải trả số tiền 10.000 đồng, họ phải trả 1.080.000 đồng để đốt 108 cây nến thì mới đạt được công đức viên mãn, vậy thì những người nghèo rất khó làm được điều này!

Hòa Thượng từng nói: **“Quy y Phật là giác mà không mê, quy y Pháp là chánh mà không tà, quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm”**. Chúng ta trở về với tự tánh Giác Chánh Tịnh thì mới chân thật là công đức viên mãn. Ngày ngày, chúng ta được học tập, trau dồi Phật pháp thuần chánh đây là do thiện căn, phước đức nhiều đời. Ngày nay, nhiều chúng sanh tìm đến với Phật nhưng họ không gặp được Phật pháp chân chánh, khi thời gian của sinh mạng hết thì họ vẫn chưa tìm được đến ngọn nguồn của tự tánh thanh tịnh, họ chân thật là đáng thương! Trên Kinh Phật dạy chúng ta: **“Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”**. Nếu ai không có tinh thần vị tha vô ngã thì họ không phải là Thầy tốt, bạn lành. Người chân thật học Phật là người chân thật hy sinh phụng hiến.

Hòa Thượng nói: **“Lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung giảng Kinh, nói pháp 40 năm không ngừng nghỉ, Ngài làm hoàn toàn vô tư vô cầu để chúng sanh được tiếp nhận Phật pháp, được an vui, tự tại, giải thoát. Ngài giảng giải tường tận cho**

chúng sanh, như thế nào mới chân thật là học Phật, như thế nào mới chân thật là hành Bồ Tát Đạo, làm những việc làm mà Bồ Tát làm, tinh thần chí cao vô thượng của nhà Phật?

Hòa Thượng từng nói: ***“Phật pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền”***. Gần đây, tôi đến một nơi, mọi người muốn bước vào cửa Phật thì phải qua mua nến, tẩm thẻ bài, chi phí khoảng 40.000 đồng, sau đó, mọi người viết tên lên tẩm thẻ, nếu người nào muốn treo tẩm thẻ lên cây thì trả thêm 30.000 đồng. Ban đầu tôi dự định sau khi lễ Phật thì sẽ cúng dường nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy không cần thiết phải cúng dường nữa. Tôi muốn vào trong lễ Phật nhưng mọi người tập trung ở phía ngoài rất đông để ghi vào các thẻ cầu bảo hộ bình an nên tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mọi người cho rằng đốt nến lên cầu Phật thì sẽ được bảo hộ bình an, họ không được giảng giải đạo lý làm thế nào để được an. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng sanh mà đến thế gian, những người yêu cầu người khác phải cầu cúng như vậy là những người giả danh người học Phật.

Hòa Thượng nói: ***“Lão cư sĩ Lý Bình Nam khuyên người học Phật, khuyên người quy y nhưng không khuyên người thọ giới. Bạn thọ giới mà bạn không giữ giới thì cũng giống như không thọ”***.

Lão cư sĩ Lý Bình Nam giảng giải cho chúng sanh một cách chi tiết tâm, nguyện, hạnh của Phật, chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải làm theo tâm, nguyện, hạnh của Phật. Phần lớn mọi người thọ giới nhưng không giữ giới, chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã tạo tội, làm hư đi hình tượng người học Phật. Quy y Phật là trở về nương tựa với Phật, lấy hình tượng, giáo huấn của Phật làm phương hướng mục tiêu mà làm việc, mà sống. Quy y Pháp là lấy pháp của Phật để chỉ đạo, tư tưởng, hành động, tạo tác của mình. Quy y Tăng là tịnh, quay về với tự tánh thanh tịnh của mình, không để tâm bị nhiễm ô bởi ảo danh ảo vọng, ý niệm hưởng thụ *“năm dục sáu trần”*, *“tham, sân, si, mạn”*. Có những nơi khuyên mọi người thọ giới Bồ Tát, để mọi người phát tâm cúng dường nhiều. Thọ giới Bồ Tát là giữ giới của Bồ Tát, Bồ Tát là các bậc hy sinh phụng hiến, quên mình vì người.

Hòa Thượng nói: ***“Bạn thọ Bồ Tát giới mà bạn vẫn làm ác, tham, sân, si, mạn, phải trái tốt xấu, ta người vậy thì người khác sẽ mắng bạn. Người khác mắng bạn thì là đã mắng Phật, Bồ Tát, Tam Bảo, vậy thì bạn đã làm cho người ta tạo nghiệp. Bạn làm người ta tạo nghiệp vậy thì bạn không đọa Địa ngục A tỳ thì ai đọa! Việc này trên Kinh Phật đã dạy bảo rất rõ ràng”***. Chúng ta thọ giới Bồ Tát mà chúng ta vẫn còn nguyên những tập khí của chúng sanh bình thường thì người khác sẽ mắng chúng ta là: *“Học Phật mà như vậy ư!”* hay *“Học Phật mà tham không ai bằng!”*,

Hòa Thượng nói: ***“Ngày nay, mọi người học Phật và thọ giới một cách rất mơ hồ”***. Trước khi chúng ta quy y Phật chúng ta có được giảng giải tinh thần, mục tiêu, phương hướng của nhà Phật hay không? Khi chúng ta quy y, thọ giới chúng ta có được

giảng giải rõ ràng hay không? Có người nói, chúng ta quy y Phật ở đâu thì là đệ tử ở nơi đó, phải có trách nhiệm với nơi đó. Tinh thần của nhà Phật là vị tha, vô ngã, Phật vô điều kiện đối với chúng sanh, chúng ta đến với Phật cũng là vô điều kiện.

Hòa Thượng nói: “**Hiện tại, người học Phật thọ giới rất mơ mơ hồ hồ**”. Chúng ta mơ mơ hồ hồ mà đến thì cũng sẽ mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Hiện tại, những việc chúng ta làm đều đúng với tinh thần vị tha vô ngã của nhà Phật, phục vụ chúng sanh vô điều kiện. Vì chưa có ai làm giống chúng ta nên nhiều người cảm thấy dè chừng, cẩn trọng với những việc chúng ta làm, họ cho rằng chúng ta có ý đồ. Chúng ta muốn chứng minh cho mọi người thì cần làm trong 10 năm, 20 năm thậm chí khi chúng ta mất thì mọi người mới viết một bài ai điếu.

Gần đây, tôi đến tham gia một pháp hội, tôi nghe mọi người nói cách để được bảo hộ bình an. Phật không bảo hộ cho chúng ta, chúng ta làm theo lời Phật dạy thì chính chúng ta là người bảo hộ cho chính mình. Chúng ta quy Phật là trở về với tự tánh giác, quy y Pháp là trở về với tự tánh chánh, quy y Tăng là trở về với tự tánh thanh tịnh. Quy y là trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình. Chúng ta trở về với tự tánh thanh tịnh là chúng ta bảo hộ cho chính mình. Chúng ta không quay về với tự tánh chánh, tự tánh giác, tự tánh tịnh của chính mình, ngày ngày chìm đắm trong tham, sân, si thì chúng ta không thể được bảo hộ bình an. Nếu chúng ta thấp 108 ngọn nến thì chúng ta cũng không thể đạt được công đức viên mãn như lời họ nói. Chúng ta không bị chi phối bởi các tập khí xấu ác, trở về nương tựa với tự tánh giác chánh tịnh thì chúng ta sẽ được bảo hộ bình an.

Người thế gian dùng mọi thủ đoạn để tranh giành người khác tranh thì chúng ta nhường thậm chí ngay khi họ khởi ý niệm thì chúng ta đã nhường. Chúng ta thọ giới không sát sinh, chúng ta tuyệt đối không sát hại chúng sanh thì giới đó đã bảo hộ cho chính mình. Chúng ta không có những hành động giết hại chúng sanh mà ngay đến ý niệm tổn hại chúng sanh chúng ta cũng không có thì chúng ta đã tự mình bảo hộ chính mình. Chúng ta giữ giới không trộm cắp, không có hành động trộm cắp đồng thời không có ý niệm chiếm tiện nghi của người. Chúng ta thường xuyên phạm phải ý niệm chiếm tiện nghi của người. Nếu chúng ta làm đúng như pháp thì tự nhiên chúng ta được bảo hộ bình an.

Trước đây, tôi gặp một người trong nhà sách, trông cô có vẻ là một người giàu sang nhưng khuôn mặt cô rất buồn. Tôi đến gần hỏi thăm, cô nói, cô đã quy y Phật 30 năm nhưng cô không được Phật bảo hộ bình an. Tôi hỏi, từ ngày quy y cô có mở tờ chứng nhận quy y ra đọc không? Cô có làm theo lời Phật dạy không? Cô nói, cô chưa đọc tờ giấy đó một lần nào. Trong tờ giấy quy y ghi rất rõ, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì phải làm những gì, không những chúng ta không làm trên hành động mà phải kiểm soát ý niệm. Chúng ta quy y như vậy thì tự khắc chúng ta được bình an, không cần phải Phật bảo hộ.

Đa phần những người học Phật ủy thác hoàn toàn để Phật bảo hộ bình an nên nhiều người bị người khác lợi dụng, trục lợi. Phật dạy chúng ta, người học Phật phải làm đúng theo lời Phật dạy, tuân thủ phong tục, tập quán, lệ làng, phép nước, khởi tâm động niệm, hành động việc làm phải lợi ích tha nhân, không được làm bất cứ việc gì tổn hại tới người. Chúng ta làm theo lời Phật thì tự nhiên chúng ta được bình an. Chúng ta tùy tiện tổn hại chúng sanh thì chúng ta thấp đến 1080 ngọn nến, viết 100 thẻ bài để cầu bình an thì tâm chúng ta cũng không được bình an.

Hòa Thượng nói: **“Bạn đã thọ qua tam quy bạn chính là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật là người tốt ở trong những người tốt, là người tốt ở các tầng trời, thiên nhân đích hảo nhân”**. Phật được tán thán là: **“Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ”**. **“Thiên nhân chi đạo sư”** nghĩa là Phật là người dẫn dắt trời người. **“Tứ sanh chi từ phụ”** nghĩa là Phật là cha lành của bốn loài là loài thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh.

Hòa Thượng nói: **“Người quy y tam bảo được trời người tôn kính, họ tôn kính bạn vì đức hạnh, vì sự hành trì của bạn. Mọi người tự nhiên sinh khởi tâm cung kính với bạn, tự nhiên bạn được bảo hộ”**. Sự tu trì, đức hạnh của chúng ta sẽ khiến người khác tự nhiên sinh tâm cung kính đối với chúng ta.

Hòa Thượng nói: **“Bạn khởi tâm động niệm giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, đó là bạn đã quy y với Tam Bảo. Tam Bảo là tự tánh tam bảo, tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh của chính mình. Nếu bạn vẫn mê hoặc, điên đảo, tham, sân, si, mạn, tà tri, tà kiến, phải trái, tốt xấu, ta người thì ngay đến Quỷ thần cũng xem thường bạn vì bạn là giả tu, không phải là thật tu, đạo lý này không thể không hiểu!”**. **“Quỷ thần”** ở đây là những con ma cấp thấp, tiểu quỷ. Nếu chúng ta thật làm thì Quỷ thần kính trọng, tránh xa. Tất cả chướng ngại, khó khăn đều là tự mình làm, tự mình chịu, không có ai chướng ngại chúng ta. Chúng ta thường cho rằng mình rất tốt, không làm gì sai, chúng ta không hiểu tại sao mình gặp chướng ngại, không **“thuận buồm xuôi gió”**.

Bài học hôm trước Hòa Thượng nói: **“Có hai hạng người trên đời này không bao giờ sai, thứ nhất là chư Phật Bồ Tát, thứ hai là hạng người không biết mình sai”**. Phật Bồ Tát đã trở về với tự tánh giác chánh tịnh của mình. Phạm phu sống trong tập khí, phiền não thì không thể không sai, chỉ là họ tự cho là mình là không sai, không chấp nhận mình sai.

Hòa Thượng nói: **“Cho nên học Phật thì đến nơi nào mà học? Hiện tại, chúng ta học tập ở trong Kinh giáo, Kinh giáo là giáo huấn của Phật. Chúng ta không đọc Kinh, không nghe giáo pháp thì chúng ta học Phật ở đâu, trong khi Phật đã không còn ở thế gian gần 3000 năm trước”**. Nếu không có người giảng giáo huấn của Phật cho chúng ta nghe hoặc họ giảng không tường tận, thậm chí giảng để khiến chúng ta hiểu một cách mơ hồ thì chúng ta không thể có thành tựu.

Hòa Thượng nói: **“Phật lưu lại những lời giáo huấn sau cùng chính là những lời di giáo, những lời căn dặn, chúng ta có thể y theo lời dạy mà làm thì đây mới là chúng ta chân thật học Phật. Nếu chúng ta chỉ học, làm theo trên hình thức thì chưa phải là người chân thật học Phật”**.

Nếu đốt 108 ngọn nến mà có thể có công đức viên mãn thì tôi muốn đốt 1080 ngọn nến để nhân công đức này lên 10 lần, để tôi có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trở thành Bồ Tát Bất Thối, sau đó trở lại thế giới Ta Bà cứu giúp chúng sanh. Người học Phật thì phải chân thật làm từ trong khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm của chúng ta phải đúng với giáo huấn của Phật.

Bài học hôm nay Hòa Thượng nói thế nào là chân thật học Phật, người chân thật học Phật là người phải trở về với tự tánh Giác, tự tánh Chánh, tự tánh Tịnh, đây là chân thật quy y Phật – Pháp – Tăng, trở về với tự tánh Tam Bảo của chính mình. Ban đầu, chúng ta sẽ từ hình tướng Tam Bảo để trở về với tự tánh Tam Bảo. Nhờ hình tướng Tam Bảo mà chúng ta biết cách làm để trở về với tự tánh Tam Bảo, đây mới là chúng ta chân thật học Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập Mang lại lợi ích cho mọi người!